

**PHỤ LỤC**  
**CÁC MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH CÓ HIỆU QUẢ ĐỂ TUYÊN TRUYỀN, GIỚI THIỆU**  
**NHÂN RỘNG CẤP TỈNH TRONG THỜI GIAN TỚI**

(Kèm theo Công văn số: 2985/SNV-TĐKT ngày 25/9/2024 của Sở Nội vụ)

STT	TÊN MÔ HÌNH/ ĐIỂN HÌNH	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH
I	<b>LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (02 mô hình)</b>		
1	<b>Mô hình “Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp (DN) thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)”... là những sáng kiến mới, cách làm hay của tỉnh Đồng Tháp, hướng đến phục vụ tốt hơn cho các cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện TTHC</b>	Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sau hơn 5 tháng triển khai, nhiều khó khăn, vướng mắc của người dân, DN đã được tháo gỡ, mang đến sự hài lòng, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Điển hình như trường hợp của ông Nguyễn Phước Thiện, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, sau nhiều năm đến cơ quan chức năng đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng chậm được giải quyết, đến tháng 8 vừa qua, ông Thiện đã đăng ký gặp Chủ tịch UBND Tỉnh. Chỉ 01 tuần sau khi gặp Chủ tịch UBND Tỉnh, ông Thiện đã nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà ông đã mỏi mòn chờ đợi nhiều năm. Ông Nguyễn Phước Thiện phấn khởi nói: “Tôi rất vui vì nguyện vọng của mình đã được giải quyết thỏa đáng; Chủ tịch UBND Tỉnh đã chỉ đạo cho lãnh đạo thành phố Cao Lãnh rà soát, giải quyết, chỉ trong 01 tuần, tôi được mời ra nhận Giấy chứng nhận. Tôi thấy mô hình này rất hay, cần phát huy”.</li><li>- Tương tự, ông Phan Minh Mẫn - Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Phát Thanh Bình, Phường 11, thành phố Cao Lãnh đang gặp khó khăn trong thực hiện các TTHC về việc mở rộng phạm vi kinh doanh nên đã đăng ký gặp gỡ Chủ tịch UBND Tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, ông Mẫn được lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan giải đáp những thắc mắc và hướng dẫn cho ông thực hiện các TTHC theo quy định.</li><li>- Sau cuộc gặp gỡ lãnh đạo tỉnh vào tháng 9/2023, kiến nghị về việc áp giá tính thuế tài nguyên và đánh giá tác động môi trường của ông Nguyễn Tấn Lộc - Công ty TNHH MTV Tư vấn và Đầu tư phát triển Sông Xanh đã được chính quyền tỉnh rà soát, điều chỉnh và có văn bản kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Qua đó, trở ngại của ông Lộc đã được xem xét, tạo điều kiện thuận lợi hơn. Ông Nguyễn Tấn Lộc cho biết: “Tôi rất hài lòng vì trình bày được khó khăn để lãnh đạo xem xét, giải quyết và đã chỉ đạo các ngành chuyên môn quan tâm, xử lý”.</li><li>- Định kỳ thứ Hai hàng tuần, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đến TTHCC tỉnh gặp gỡ người dân, DN</li></ul>

STT	TÊN MÔ HÌNH/ ĐIỂN HÌNH	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH
			<p>đang thực hiện TTHC để lắng nghe, trao đổi, ghi nhận và chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh. Qua hơn 5 tháng triển khai mô hình, đến nay đã gặp gỡ được trên 65 lượt người dân, DN. Hai kênh tiếp nhận là Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 và TTHCC tỉnh đã nhận hơn 75 lượt đăng ký gặp gỡ.</p> <p>- Ông Trần Văn Tấn - Giám đốc TTHCC tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Mô hình ưu tiên tiếp xúc đối với các nhà đầu tư đang thực hiện các hồ sơ TTHC để triển khai các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước của nhà đầu tư thực hiện ngoài các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Công an, Cục Thuế, các DN thành lập và hoạt động đang thực hiện các TTHC có liên quan và người dân thực hiện các TTHC có số lượng phát sinh nhiều như: lý lịch tư pháp, cấp đổi giấy phép lái xe, cấp chứng chỉ hành nghề trên các lĩnh vực và các TTHC khác. Sau thời gian thực hiện mô hình “Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, DN thực hiện TTHC” đã mang lại niềm tin, sự hài lòng cho người dân, DN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp”.</p> <p>- Nói về mục đích và hiệu quả mô hình “Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, DN thực hiện TTHC”, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, “Trong giải quyết TTHC cho người dân và DN hiện nay đâu đó còn một vài cơ quan, đơn vị, một số cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện tốt. Một số cơ quan, đơn vị chưa thống nhất với nhau cách giải quyết TTHC, chưa phối hợp tốt trong quy trình liên thông làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ giải quyết TTHC. Khi nói chuyện với các cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tại TTHCC tỉnh, ông Phạm Thiện Nghĩa cho rằng, khi người dân muốn gặp lãnh đạo là vì những vụ việc vướng mắc rất lâu chưa giải quyết thỏa đáng. “Chúng ta phải chủ động, có quyết tâm giải quyết cho người dân. Muốn vậy, lãnh đạo từng ngành, từng cấp cùng làm thì mới phá vỡ được thực trạng “trên nóng dưới lạnh” - ông Phạm Thiện Nghĩa nhấn mạnh.</p> <p>- Tại đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh Đồng Tháp là một trong những địa phương tiên phong trong việc xây dựng chính quyền phục vụ. Nhiều mô hình đã ra đời với mục tiêu phục vụ tốt hơn cho người dân, DN. Riêng với mô hình “Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, DN thực hiện TTHC” đã tạo không khí thân tình, gần gũi giữa người đứng đầu chính quyền địa phương với người dân, DN, giúp người dân, DN thoải mái, tin tưởng phản ánh những khó khăn, bức xúc trong quá trình giải quyết TTHC, góp phần xây dựng chính quyền thân thiện, phục vụ Nhân dân.</p>
2	<b>Mô hình “Không gian hành chính phục vụ tại</b>	Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp	- Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp tại khu vực tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm để lắng nghe, trao đổi, ghi nhận, xử lý các

STT	TÊN MÔ HÌNH/ ĐIỂN HÌNH	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH
	<b>Trung tâm Hành chính công tỉnh Đồng Tháp</b>		<p>vấn đề phát sinh định kỳ vào sáng thứ Hai và sáng thứ Sáu hằng tuần hoặc các ngày làm việc khác khi có lịch hẹn trước. Qua đó, trong năm, Lãnh đạo Trung tâm đã tiếp xúc, giải thích, tư vấn cho 72 trường hợp người dân thực hiện thủ tục hành chính (TTHC). Các công chức, viên chức, nhân viên Trung tâm trực tiếp tiếp xúc, lắng nghe, trao đổi và đồng hành, hỗ trợ xử lý các trường hợp cụ thể khi người dân, doanh nghiệp cần trong giờ làm việc, theo từng lĩnh vực phụ trách.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bên cạnh đó, các Sở, ngành cũng phối hợp cử công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên hỗ trợ Trung tâm tư vấn người dân, doanh nghiệp theo lĩnh vực phụ trách tùy điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Nổi bật, Trung tâm Hành chính công đã phối hợp với các Sở: Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ 4.798 trường hợp người dân đến thực hiện TTHC.</li> <li>- Mặt khác, Mô hình triển khai dịch vụ “chăm sóc khách hàng” qua Tổng đài Thông tin dịch vụ công 1022 Tỉnh. Điện thoại viên chủ động liên hệ với các cá nhân, tổ chức đã sử dụng dịch vụ hành chính công tại Trung tâm Hành chính công để tạo mối quan hệ tốt đẹp, đồng thời, lắng nghe các ý kiến nhận xét, giải đáp các thắc mắc và tiếp thu các góp ý. Qua đó, trong năm 2023, đã tiến hành khảo sát 2.859 ý kiến của người dân, doanh nghiệp đến thực hiện TTHC tại Trung tâm. Kết quả 2.859/2.859 lượt ý kiến đánh giá hài lòng (đạt tỷ lệ 100%). Trung tâm cũng nhận được nhiều góp ý của người dân liên quan đến việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm. Các nội dung góp ý đã được Trung tâm xem xét, xử lý kịp thời, theo đúng quy định.</li> <li>- Mô hình đã tạo không khí vui tươi, thoải mái, dễ chịu, thư giãn và cung cấp các tiện ích về hướng dẫn, tư vấn nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đến thực hiện các hồ sơ TTHC tại Trung tâm Hành chính công được thuận tiện, dễ dàng; phát huy vai trò là một kênh để nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc, góp ý, kiến nghị, phản ánh của người dân trong quá trình thực hiện TTHC để Trung tâm Hành chính công xử lý hoặc tham mưu xử lý kịp thời; đồng thời, cũng là cầu nối hỗ trợ phát huy hiệu quả Mô hình Lãnh đạo Tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC.</li> <li>- Bên cạnh đó, thông qua dịch vụ chăm sóc khách hàng của Mô hình đã tạo được mối quan hệ tốt đẹp giữa chính quyền và người thực hiện TTHC; giúp lắng nghe các ý kiến nhận xét, giải đáp các thắc mắc và tiếp thu các góp ý để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, hướng đến sự hài lòng cao nhất của người dân và doanh nghiệp.</li> </ul>
<b>II</b>	<b>LĨNH VỰC ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYÊN ĐỔI SỐ (02 mô hình)</b>		

STT	TÊN MÔ HÌNH/ ĐIỂN HÌNH	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH
1	<b>Mô hình “Nông nghiệp công nghệ cao” tại xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp</b>	Huyện Tháp Mười	<p>Cảnh quan sạch đẹp, nhà cửa khang trang, cánh đồng lúa thẳng tắp, đường sá, kênh mương nội đồng được mở rộng, bê tông sạch sẽ; người dân phấn khởi, đoàn kết...đã tạo cho chúng tôi nhiều ấn tượng khi trở lại Mỹ Đông sau 2 năm được công nhận xã nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2021.</p> <p>Ông Đoàn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đông chia sẻ: “Xã có được diện mạo mới như hiện nay, ngoài sự hỗ trợ của cấp trên là sự đồng lòng vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong suốt từ năm 2011 đến nay. Đến nay, cơ sở hạ tầng nông thôn của xã hoàn thiện hơn. Toàn xã hiện có 30,30km đường nội đồng, 19,7km đường ngõ xóm và hàng chục kilômét đường đã được bê tông, cứng hóa. Trong đó, “điểm sáng” của xã Mỹ Đông là việc thực hiện hiệu quả mô hình nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất lúa an toàn tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) Thắng Lợi tại Ấp 5, xã Mỹ Đông”.</p> <p>Năm 2019, từ chủ trương của tỉnh, huyện trong việc xây dựng hoàn thiện chuỗi liên kết sản xuất lúa gạo, xã Mỹ Đông đã vận động nông dân, HTX DVNN Thắng Lợi tham gia mô hình sản xuất lúa an toàn. Nhờ sự đồng thuận của người dân, nhất là trong công tác hiến đất làm đường giao thông nội đồng, mô hình đã được triển khai trên diện tích 39ha. Thực hiện mô hình, nông dân sản xuất lúa theo tiêu chuẩn lúa gạo bền vững (SRP), tuân thủ 41 tiêu chuẩn quy định, áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất, ứng dụng công nghệ tưới nước ngập khô xen kẽ bằng hệ thống cảm biến mặt nước, phun thuốc bằng máy bay không người lái, giảm giống, phân thuốc, từ đó góp phần giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho nông dân.</p> <p>Trong chuyến công tác tại Đồng Tháp vào tháng 8/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm mô hình sản xuất lúa của HTX DVNN Thắng Lợi. Thủ tướng đánh giá mô hình liên kết sản xuất giống và lúa hàng hóa của HTX DVNN Thắng Lợi đi đúng hướng, góp phần xây dựng nông thôn hiện đại, công nghiệp hóa nông thôn bằng các loại máy móc thiết bị. Theo Thủ tướng, trong thời gian tới, địa phương cần phải tiếp tục chuyển đổi số trong nông nghiệp, bảo đảm có vùng nguyên liệu ổn định, xây dựng thương hiệu, kết nối nhanh chóng với thị trường. Song song đó là tăng trưởng xanh, giảm lượng phát thải, góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 .</p>
2	<b>Mô hình “Cánh đồng sản xuất lúa tiên tiến, tiết kiệm nước ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0” của</b>	Huyện Tháp Mười	<p><b>1.</b> Mô hình thực hiện đồng bộ cả một gói giải pháp kỹ thuật từ khâu làm đất đến tiêu thụ đồng thời triển khai thực hiện quản lý bằng mạng lưới giám sát sâu rầy thông minh, người dân có thể theo dõi qua điện thoại. Sử dụng thiết bị bay không người lái khi phun thuốc bảo vệ thực vật, giúp hạn chế thuốc phun và bảo vệ sức khỏe người sản xuất. Trong quản lý nước, HTX áp dụng</p>

STT	TÊN MÔ HÌNH/ ĐIỂN HÌNH	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH
	<p><b>ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp Thắng Lợi, huyện Tháp Muờn, tỉnh Đồng Tháp.</b></p>		<p>điều tiết nước theo nhu cầu cây lúa, áp dụng tốt quy trình ngập khô xen kẽ bằng công nghệ 4.0 thông qua hệ thống cảm biến mực nước hoạt động bằng pin năng lượng mặt trời và thiết bị bơm tưới nước tự động giúp giảm được chi phí bơm tưới.</p> <p>Đối với cánh đồng lớn, liên kết ứng dụng công nghệ thông minh vào sản xuất lúa gạo thực hiện cơ giới hóa vào khâu làm đất và thu hoạch, sử dụng hệ thống tin địa lý GIS để dự báo tình hình sâu bệnh; ứng dụng WebGis trong quản lý và giám sát hệ thống đê điều; ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất (1 chạm 5 biết), góp phần tạo diện mạo mới từng bước hiện đại cho ngành nông nghiệp.</p> <p>Với vai trò là Giám đốc HTX, ông Nguyễn Văn Hùng đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chuyên đổi số trong nông nghiệp. Sẵn sàng chia sẻ thông tin dữ liệu về hệ thống giám sát sâu rầy thông minh được đặt trên cánh đồng của HTX Thắng Lợi, người dân có thể theo dõi tình hình sâu hại trên đồng ruộng qua điện thoại, thực hiện quản lý dịch hại tổng hợp IPM ngay từ đầu vụ giúp bảo tồn nguồn thiên địch có ích. Áp dụng phần mềm để theo dõi mật độ sâu rầy trong từng thời điểm, xem từng chủng loại rồi chọn loại thuốc phun cho phù hợp. Chủ động tham gia vào các sàn thương mại điện tử để kết nối cung cầu sản phẩm lúa của địa phương trên các trang như: Dongthapxanh, Postmart, Facefarm,...</p> <p>Đồng thời, ông cũng kêu gọi người dân trong HTX áp dụng công nghệ tự động hóa trong khâu sử dụng thiết bị bay không người lái khi phun thuốc bảo vệ thực vật, giúp tiết kiệm được lượng thuốc cần sử dụng, hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe so với phun thông thường. Trong quản lý nước, HTX áp dụng điều tiết nước theo nhu cầu cây lúa, áp dụng tốt quy trình ngập khô xen kẽ bằng công nghệ 4.0 thông qua hệ thống cảm biến mực nước hoạt động bằng pin năng lượng mặt trời và thiết bị bơm tưới nước tự động giúp giảm được chi phí bơm tưới.</p> <p><b>2.</b> Mô hình sản xuất lúa hữu cơ tuần hoàn gắn với truy xuất nguồn gốc thực hiện tại Hợp tác xã Phú Thọ, xã An Long, huyện Tam Nông với quy mô 10ha/8 hộ, được duy trì từ năm 2022 đến nay. Mô hình giúp giảm phân hóa học 40%, giảm chi phí sản xuất, tăng giá trị của rom, rạ và lợi nhuận cho nông dân trồng lúa. Mô hình còn góp phần giảm phát thải khí nhà kính, hạn chế ô nhiễm môi trường và tạo cơ hội việc làm, tạo ra sản phẩm đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.</p> <p><b>3.</b> Mô hình sản xuất nhãn hữu cơ thực hiện tại ấp An Hưng và ấp An Hòa, xã An Khánh, huyện Châu Thành với quy mô 1ha/2 hộ, hoàn toàn sử dụng phân hữu cơ, thuốc sinh học đã giúp nông dân thay đổi nhận thức sâu sắc, chuyển đổi canh tác từ tập quán cũ sang kỹ thuật canh tác mới. Việc canh tác hữu cơ sẽ sử dụng nhiều công lao động giúp tạo ra nhiều việc</p>

STT	TÊN MÔ HÌNH/ ĐIỂN HÌNH	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH
			<p>làm, tăng thu nhập cho người lao động nông thôn; không sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật giúp giảm thải ra môi trường vô bào bì, chai lọ độc hại, từ đó hạn chế ô nhiễm môi trường, tạo môi trường sống trong sạch cho cộng đồng.</p> <p>4. Mô hình áp dụng các giải pháp kỹ thuật, tưới nước, bón phân, quản lý bệnh thán thư, tía cành, tạo tán, thu hoạch và sơ chế sau thu hoạch trên xoài cát chu (Dự án GIC, phối hợp với Công ty TNHH Fresh Studio Innovation Asia) thực hiện tại ấp Tịnh Châu, xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh với diện tích 0,7ha, đã hỗ trợ lắp đặt hệ thống tưới tự động giảm 3/4 chi phí lao động/ngày, giảm 3/4 thời gian tưới và giảm 2/3 lượng nước tưới. Ngoài ra, việc bón phân cân đối giảm khí phát thải nhà kính trong quá trình bón phân hóa học, quản lý bệnh thán thư hại xoài theo nguyên tắc “4 đúng”, tuân thủ thời gian cách ly, hạn chế dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.</p> <p>5. Mô hình dữ liệu bản đồ nông sản thí điểm tại ấp Tân Hậu và Tân Dân, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh có 410 hộ dân tham gia với diện tích 158,53ha. Mô hình xây dựng bản đồ có địa chỉ nông dân giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận đầy đủ thông tin sản xuất (vùng nguyên liệu, sản lượng thu hoạch, mùa vụ, cơ cấu giống, tổ chức đại diện nông dân gắn với vùng sản xuất) để hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh của đơn vị; kết nối giữa người sản xuất với nhau, góp phần tạo sự đồng thuận gắn kết phát triển bền vững. Mô hình bản đồ quản lý mã số vùng trồng, tổng quan sản xuất nông nghiệp trên địa bàn (ứng dụng công nghệ số vào lĩnh vực nông nghiệp nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản; địa chỉ nông dân trong mỗi vùng trồng được gắn tọa độ GPS nhằm kết nối chỉ đường đến tận hộ nhà vườn, tạo điều kiện để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận đầy đủ thông tin sản xuất (vùng nguyên liệu, sản lượng thu hoạch, mùa vụ, cơ cấu giống, tổ chức đại diện nông dân gắn với vùng sản xuất) của từng mã số vùng trồng để hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh, cũng như kết nối liên kết thu mua khi có nhu cầu...</p>
<b>III</b>	<b>LĨNH VỰC KHỞI NGHIỆP (02 mô hình)</b>		
1	<b>Mô hình “Xã thương mại điện tử Mỹ Xương”, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”</b>	Huyện Cao Lãnh	<p>Mô hình “Xã thương mại điện tử Mỹ Xương” sẽ ứng dụng công nghệ số vào xây dựng dữ liệu thông tin về thổ nhưỡng, khí hậu, thiên địch, sâu hại, dịch bệnh, sản xuất, thu hoạch... trong sản xuất nông nghiệp, từ đó giúp ích cho việc tiêu thụ sản phẩm của nông dân, giúp người mua dễ dàng truy xuất nguồn gốc. Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, dịch vụ chủ lực của xã thông qua các hình thức bán hàng trực tiếp, bán hàng gián tiếp và có ứng dụng công nghệ số trong thanh toán qua các giao dịch thương mại điện tử. Các nông sản là đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương được quảng bá giới thiệu và kinh doanh trên môi trường trực tuyến. Có chuỗi sản xuất liên kết</p>

STT	TÊN MÔ HÌNH/ ĐIỂN HÌNH	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH
			<p>tiêu thụ hàng hoá bền vững, từng bước xây dựng được vùng nguyên liệu đáp ứng yêu cầu về sản lượng, chất lượng của thị trường.</p> <p>Số hóa thông tin quản lý về sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ đặc sản, nông sản chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của xã, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; sản phẩm đạt đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm. Nông sản địa phương có thực hiện nhật kí điện tử và áp dụng tiến bộ trong công nghệ thu hoạch - bảo quản nông sản, thực hiện vận chuyển - sơ chế - đóng gói - bảo quản - tiêu thụ theo phương pháp tiên tiến, giữ được giá trị cảm quan và chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng.</p> <p>Xây dựng các mô hình bán hàng các sản phẩm của địa phương qua hình thức trực tiếp, gián tiếp. Chợ Mỹ Xương có áp dụng kinh doanh trực tuyến và áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt; xây dựng điểm trưng bày, giới thiệu, livestream bán hàng nông sản của xã; có bến thủy nội địa, tuyến giao thông, điểm tập kết hàng hóa đảm bảo thuận lợi vận chuyển hàng hóa. Đầu tư, nâng cấp Website (<a href="http://www.nongsancaolanh.com">www.nongsancaolanh.com</a>) có tích hợp đặt hàng trực tuyến và liên kết với các sàn thương mại điện tử; tăng cường giới thiệu và nhân rộng mô hình “Cây xoài nhà tôi”. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng Website thương mại điện tử để quảng bá và kinh doanh sản phẩm; triển khai hỗ trợ hoạt động giao dịch mua hàng trên Website/ứng dụng thương mại điện tử, có áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt.</p>
2	<p><b>Thanh niên khởi nghiệp Nguyễn Thế Ngoan Vinh (SN 1995) ngụ xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp</b></p>	<p>Huyện Lai Vung</p>	<p>Bằng kiến thức chuyên môn và vốn tiếng Anh tích lũy được, Ngoan Vinh tự học hỏi, tham khảo nhiều phương thức canh tác cây trồng ở các nước phát triển để có thêm kiến thức, nghiên cứu áp dụng cho cây trồng tại địa phương. Qua thời gian học hỏi, Ngoan Vinh quyết định chọn xây dựng mô hình “Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trồng dưa lưới trong nhà màng”. Nghĩ là làm, Ngoan Vinh chủ động chia sẻ ý tưởng và được sự ủng hộ của gia đình. Năm 2018, Ngoan Vinh bắt tay đầu tư thực hiện mô hình trồng dưa lưới trong hệ thống nhà màng, với diện tích thí điểm ban đầu 800m<sup>2</sup>. Nhờ ứng dụng hiệu quả các công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong canh tác, mô hình trồng dưa lưới đã mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình; diện tích trồng dưa lưới được Ngoan Vinh nhân rộng lên gần 5.000m<sup>2</sup>, mang lại thu nhập trên 500 triệu đồng/mỗi năm cho gia đình.</p> <p>Từ những kết quả tích cực ban đầu của mô hình trồng dưa lưới, anh kỹ sư trẻ có thêm động lực để quyết tâm áp dụng kiến thức của mình vào việc góp sức phục hồi cây quýt hồng Lai Vung. Cây quýt hồng là đặc sản nổi tiếng của huyện Lai Vung. Năm 2020, Ngoan Vinh quyết</p>

STT	TÊN MÔ HÌNH/ ĐIỂN HÌNH	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH
			<p>định dành hơn 500m<sup>2</sup> để xây dựng nhà màng và trồng thử nghiệm 50 gốc quýt hồng bằng phương pháp áp dụng công nghệ cao.</p> <p>Không chỉ đóng góp thiết thực trong việc đưa ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, Ngoan Vinh còn tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Tháng 11/2023, Nguyễn Thế Ngoan Vinh vinh dự là 1 trong 67 điển hình tiêu biểu toàn quốc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tôn vinh trong Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức tại Thủ đô Hà Nội. Càng vinh dự hơn khi trong dịp này, “nhà nông trẻ” Nguyễn Thế Ngoan Vinh được tham dự cuộc gặp mặt với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại trụ sở Trung ương Đảng.</p> <p>Tại cuộc gặp mặt này, cùng với những điển hình tiêu biểu khác trên khắp mọi miền đất nước, đảng viên trẻ Nguyễn Thế Ngoan Vinh được trực tiếp báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về những việc làm sáng tạo, nỗ lực thầm lặng của bản thân để góp sức mình vào xây dựng nền nông nghiệp quê hương ngày càng phát triển. “Cuộc gặp mặt với bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là dấu ấn sâu sắc với tôi, là sự kiện vô cùng ý nghĩa trong cuộc đời mà tôi không bao giờ quên được. Tôi thấy mình rất may mắn, vinh dự khi có cơ hội được gặp bác Tổng Bí thư và các đại biểu khác, được chia sẻ về ý tưởng, hành trình riêng của bản thân góp sức cùng địa phương thực hiện mục tiêu phục hồi cây quýt hồng truyền thống, xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững. Đây là động lực, niềm tin để tôi tiếp tục phấn đấu, cố gắng nhiều hơn, phát huy tốt vai trò của người thanh niên, đảng viên trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xứng đáng với niềm vinh dự lớn lao bản thân được trao tặng”.</p> <p>Lãnh đạo huyện Lai Vung đánh giá cao những nỗ lực, sáng tạo của Nguyễn Thế Ngoan Vinh trong thực hiện mô hình trồng quýt hồng ứng dụng công nghệ cao. Ngoài ra, Ngoan Vinh hiện đang giữ vai trò Phó Chủ nhiệm Tân Thành Hội quán (xã Tân Thành, huyện Lai Vung). Địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để Ngoan Vinh phát huy kiến thức, năng lực, trí tuệ, đóng góp sức mình vào xây dựng, phát triển quê hương Lai Vung. Đặc biệt, việc đảng viên trẻ Nguyễn Thế Ngoan Vinh được tôn vinh tại Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2023”, góp phần tạo sự lan tỏa, cổ vũ, động viên đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Lai Vung càng ra sức thi đua, tích cực học tập và làm theo gương Bác.</p>
IV	<b>LĨNH VỰC XÃ HỘI, TỰ THIỆN NHÂN ĐẠO (01 mô hình)</b>		



STT	TÊN MÔ HÌNH/ ĐIỂN HÌNH	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH
1	<b>Đội cất nhà và xây dựng cầu Hội Chữ thập đỏ xã An Hoà, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp</b>	Huyện Tam Nông	<p>Đội cất nhà và xây dựng cầu Hội Chữ thập đỏ xã An Hoà, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp (Đội) ra đời năm 2003, với 25 thành viên luôn đoàn kết, luôn thể hiện tấm lòng thiện nguyện, tâm huyết với công việc từ thiện, nhân đạo. Nội dung hoạt động chính là xây dựng cầu giao thông nông thôn, chú trọng đến những chiếc cầu khi, cầu gỗ xuống cấp thay bằng cầu bê tông cốt thép kiên cố, sử dụng lâu dài, để thuận tiện cho việc đi lại, sinh hoạt và vận chuyển hàng hóa của người dân. Song hành với việc xây dựng nhà tình thương cho hộ khó khăn về nhà ở, Đội còn chung sức cùng địa phương xóa nhà tre lá tạm bợ, góp phần nâng cao tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.</p> <p>Để thực hiện mục đích hướng đến, Đội còn tìm cách vận động, kêu gọi các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Qua trình bày những khó khăn của địa phương, kết hợp việc nêu rõ phương thức công khai, minh bạch tài chính, hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, vì những hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, đã thuyết phục các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đồng cảm, chia sẻ, nhiệt tình đóng góp vào quỹ xây dựng cầu từ thiện và cất nhà tình thương ngày càng nhiều.</p> <p>Qua hơn 10 năm hoạt động, Đội đã xây dựng được trên 80 chiếc cầu bê tông, tổng trị giá trên 32 tỷ đồng; xây dựng mới được 1.200 căn nhà tình thương, với tổng số tiền là 36 tỷ đồng. Chưa dừng lại, Đội còn vận động các nguồn lực cất nhà tình thương cho các xã trên địa bàn huyện và ngoài huyện.</p> <p>Đội còn tổ chức vận động giúp cho 1.140 bệnh nhân nghèo đang nằm viện tổng số tiền 6,84 tỷ đồng; hỗ trợ quà cho hộ nghèo được 18.000 phần, trị giá 5,4 tỷ đồng; vận động mổ mắt miễn phí đem lại ánh sáng cho bà con được 1.050 ca, trị giá 6,3 tỷ đồng. Ngoài ra, đã vận động câu lạc bộ Mandala Phong thủy ở Thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh miễn phí cho người cao tuổi, trẻ em nghèo trên địa bàn huyện, trị giá 440 triệu đồng...Đồng thời Đội đã vận động tặng 10.500 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho hộ cận nghèo, cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 903 triệu đồng; hỗ trợ quà cho học sinh nghèo 14.490 phần, trị giá 4,347 tỷ đồng; 1.032 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo, số tiền 2,064 tỷ đồng; ủng hộ 84.000 quyển vở cho học sinh với số tiền 840 triệu đồng.</p> <p>Với những việc làm hiệu quả, thiết thực, mang lại ý nghĩa nhân văn, Đội đã được chọn, giới thiệu là một trong những mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông” trong năm 2023 và được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.</p>

STT	TÊN MÔ HÌNH/ ĐIỂN HÌNH	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH
<b>V</b>	<b>LĨNH VỰC AN NINH QUỐC PHÒNG, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI (03 mô hình)</b>		
1	<b>Ba đồng hành cùng nhân dân</b>	Công an huyện Lập Vò	<p><b>1.</b> Công tác tuyên truyền: hiện tại trình độ dân trí của người dân được nâng cao, phần đông đều sử dụng smart phone, tiếp cận rộng rãi với mạng Internet, mạng xã hội (Zalo), xu hướng tiếp cận thông tin của người dân phần nhiều thông qua smart phone. Từ đó, ngoài tuyên truyền theo phương thức truyền thống (tuyên truyền tập trung), mô hình đã ứng dụng công nghệ thông tin, dùng trang Zalo để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng, chống tội phạm, tấm gương điển hình, tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiện tại, trang Zalo Công an Huyện đã thu hút hơn 1.500 người quan tâm, theo dõi.</p> <p><b>2.</b> Hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính thông qua Cổng dịch vụ công: Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn huyện Lập Vò, khuyến khích người dân đẩy mạnh sử dụng công nghệ thông tin, hướng dẫn người dân sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Từ đó, cắt giảm được thời gian, thủ tục rườm rà cho người dân, không phải đi lại nhiều lần; tránh gây phiền hà, sách nhiễu Nhân dân. Mô hình đã in ấn và phát được 920/5.000 Sổ tay có in mã QR hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công.</p> <p><b>3.</b> Tiếp nhận tin báo, tố giác, kiến nghị phản ánh của người dân: mô hình tiếp tục sử dụng trang Zalo Công an huyện để tiếp nhận tin báo, tố giác liên quan đến tình hình an ninh, trật tự, giải đáp những thắc mắc có liên quan đến lĩnh vực phụ trách,... thông qua tin nhắn; ngoài ra người dân còn có thể nhắn tin phản ánh kiến nghị và góp ý những vấn đề có liên quan đến cán bộ, chiến sĩ (lề lối làm việc, giao tiếp ứng xử với người dân,..). Thông qua việc dùng tin nhắn để trao đổi thông tin, sẽ giúp thông tin đến với cơ quan Công an được nhanh chóng, kịp thời, giảm thời gian đi lại của người dân. Góp phần xây dựng và nâng cao mối quan hệ gắn bó với Nhân dân, gần dân, nên cao tinh thần vì Nhân dân phục vụ của lực lượng Công an. Thông qua hoạt động của mô hình trong thời gian qua, trang Zalo Công an Huyện đã tiếp nhận và xử lý 07/07 tin của người dân (06 tin liên quan thủ tục hành chính, 01 tin phòng, chống tội phạm).</p>
2	<b>Mô hình “Camera - Tiếng nói an ninh trật tự”</b>	Công an xã Bình Thành, huyện Thanh Bình	<p>Phục vụ công tác đảm bảo ANTT, tuyên truyền pháp luật, cảnh báo, nhắc nhở các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm mới, chủ trương của địa phương,... là cầu nối giữa nhân dân và chính quyền.</p> <p>Trích xuất dữ liệu phục vụ tốt cho công tác phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm</p>

STT	TÊN MÔ HÌNH/ ĐIỂN HÌNH	ĐƠN VỊ THỰC HIỆN	HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH, ĐIỂN HÌNH
			pháp luật khác; bảo đảm ANTT ở địa phương...
3	<b>Mô hình “Tuyên truyền và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên mạng xã hội Zalo Official Account”</b>	Công an thành phố Hồng Ngự	Mô hình là kênh thông tin để tiếp nhận kiến nghị, phản ánh, tin báo, tố giác về tội phạm của người dân. Người dân có thể tương tác (nhắn tin, chat, gửi hình ảnh) với bộ phận quản trị, nội dung tin nhắn được bảo mật, khi tiếp nhận sẽ xem xét phản hồi, các nội dung liên quan chuyển cho Đội có chức năng tham mưu giải quyết và chuyển lại cho Ban quản trị tập hợp, giải đáp những thắc mắc của người dân, nhất là về thủ tục hành chính, thủ đoạn cho vay tín dụng đen, cấp căn cước công dân, Kết quả, hàng năm đã thu hút trên 30.000 lượt người xem, tương tác và chia sẻ, mang lại nhiều hiệu quả tích cực về sự tương tác giữa lực lượng Công an với người dùng mạng xã hội, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn an ninh trật tự, an toàn giao thông.

**Ghi chú:**

- Tổng số có **09** mô hình và **01** điển hình. Gồm:

+ **I. LĨNH VỰC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH (02 mô hình)**

+ **II. LĨNH VỰC ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CHUYÊN ĐỔI SỐ (02 mô hình)**

+ **III. LĨNH VỰC KHỞI NGHIỆP (02 mô hình)**

+ **IV. LĨNH VỰC XÃ HỘI, TỪ THIỆN NHÂN ĐẠO (01 mô hình)**

+ **V. LĨNH VỰC AN NINH QUỐC PHÒNG, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI (03 mô hình)**